

HƯỚNG DẪN

**triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết
“Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng
một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng**

Căn cứ nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đây viết tắt là bài viết của Tổng Bí thư) và Hướng dẫn số 141-HD/BTGTW ngày 05/02/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng. Làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng.

2. Khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc; khẳng định đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, những thành tựu vĩ đại của cách mạng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Đại hội XIII của Đảng), xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

3. Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị, công tác lịch sử Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị của đất nước, của Đảng bộ, Nhân dân Quảng Ngãi và các cấp, ngành, địa phương, cơ sở. Bảo đảm truyền tải đầy đủ, sâu sắc nội dung bài viết, chân thực, có sức lan tỏa, lôi cuốn đối với mọi tầng lớp nhân dân.

Liên hệ sâu sát, phù hợp với truyền thống cách mạng vẻ vang, những sự kiện lịch sử tiêu biểu, thành tựu nổi bật của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương, cơ quan, đơn vị trong 94 năm tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tô quốc và đổi mới, xây dựng, phát triển quê hương...

II. NỘI DUNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

Nội dung bài viết của Tổng Bí thư được kết cấu thành 03 phần chính: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Trong quá trình tổ chức sinh hoạt, các tổ chức đảng, cấp ủy, địa phương, đơn vị tập vào một số nội dung chính sau:

1. Tuyên truyền, giáo dục thông điệp bài viết của Tổng Bí thư về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng gắn với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong 94 năm qua, tập trung vào các nội dung sau đây:

1.1. Đảng lãnh đạo, đề ra đường lối giải phóng dân tộc, khơi dậy, nhân lên sức mạnh của cả dân tộc, giành thắng lợi trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945), thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (1930 - 1945)

- Quá trình vận động thành lập Đảng từ những năm 20 của thế kỷ XX cho đến sự kiện ngày 03/02/1930. Dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long, Hồng Kông (Trung Quốc), quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Quá trình phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng gắn bó máu thịt với Nhân dân, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ và tin tưởng. Chỉ trong vòng 15 năm, Đảng ta đã tiến hành ba phong trào cách mạng lớn: Phong trào cách mạng 1930 - 1931, tiêu biểu là cao trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh; Phong trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939); Cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939 - 1945), đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám (1945), Đảng lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày 02/9/1945.

1.2. Đảng lãnh đạo Nhân dân xây dựng chính quyền non trẻ, vượt qua tình thế khó khăn “ngàn cân treo sợi tóc”; tích cực chuẩn bị mọi mặt, tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với đường lối kháng chiến “toàn dân”, “toàn diện”, “trường kỳ”, “dựa vào sức mình là chính”; lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch của kẻ thù, đặc biệt là thắng lợi trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam.

1.3. Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước tiếp tục sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

Thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam; lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ: Chiến tranh một phía (1954 - 1960); Chiến tranh đặc biệt (1961 - 1965); Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968); Việt Nam hoá chiến tranh (1969 - 1972) và chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc. Hiệp định Pa-ri được ký kết (01/1973), buộc đế quốc Mỹ và quân chư hầu phải rút quân về nước, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta tiến lên Tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng miền Nam mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là thắng lợi vang dội của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30/4/1975), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

1.4. Đảng ta lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước và tiến hành công cuộc đổi mới đất nước

- Tiến hành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976), khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước; thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1976 - 1980, 1981 - 1985, từng bước khôi phục kinh tế - xã hội.

- Tiến hành công cuộc đổi mới (từ 1986 đến nay). Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, trước hết là đổi mới về tư duy nhận thức, hội nhập quốc tế, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

* *Đảng đã từng bước hoàn thiện, cụ thể hóa đường lối đổi mới mà nội dung cơ bản, cốt lõi được thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991 và Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011) và các văn kiện quan trọng của Đảng qua các kỳ Đại hội.*

* *Thành tựu về lý luận, hình thành nhận thức tổng quát: Xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do Nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiên bộ phù hợp; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Trong đó, đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta là phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.*

* *Thành tựu về thực tiễn, công cuộc đổi mới, trong đó có việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, thực sự đem lại những thay đổi lớn lao, rất tốt đẹp cho đất nước trong gần 40 năm qua, góp phần làm cho “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.*

** Ý nghĩa lịch sử to lớn của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo tổ chức thực hiện.* Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

1.5. Giá trị truyền thống cách mạng cần phát huy

- Trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng.

- Gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ Nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu.

- Đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí.

- Đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả.

Lưu ý: Quá trình triển khai các nội dung tại mục 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) cần có sự liên hệ với truyền thống vẻ vang, thành tựu nổi bật, kinh nghiệm quý báu của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở.

2. Nghiên cứu thông điệp bài viết của Tổng Bí thư về đường lối cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

- Đường lối cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, giai đoạn lịch sử, gắn với các nhiệm kỳ đại hội của Đảng.

- Lý luận đường lối xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là lý luận và thực tiễn qua gần 40 năm thực hiện đổi mới toàn diện đất nước.

- Lý luận phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

3. Triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

- Nhận thức rõ bối cảnh tình hình thế giới, trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi còn nhiều khó khăn, thách thức lớn, đòi hỏi chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn với những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ khóa XIII và đến năm 2030.

- Quán triệt, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm Đại hội XIII của Đảng đã đúc kết được, đặc biệt một số bài học kinh nghiệm về việc đổi mới

phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc được rút ra tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII.

- Tập trung thực hiện thật tốt những nhiệm vụ về phát triển kinh tế; văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phấn đấu đến năm 2025, tỉnh ta trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung, tạo tiền đề đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân chung của cả nước, góp phần thực hiện mục tiêu chung đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Nước ta sẽ là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

III. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư, cụ thể:

1. Hình thức tổ chức

- Tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” gắn với nội dung bài diễn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày tại Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổng kết, trao Giải báo chí về xây dựng Đảng vào tối ngày 02/02/2024 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (*sau đây viết tắt là bài Diễn văn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy*) trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề trong cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể.

(Bài viết của Tổng Bí thư và Diễn văn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy được gửi kèm theo Hướng dẫn)

- Cập nhật nội dung các bài viết trên vào chương trình giáo dục lịch sử Đảng trong hệ thống trường chính trị, trung tâm chính trị và hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm nghiên cứu về chủ đề và nội dung bài viết; các nội dung định hướng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục theo Hướng dẫn này.

- Xây dựng nội dung phim tuyên truyền, giáo dục phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có).

2. Đối tượng

Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên.

3. Thời gian

- Thời gian triển khai tổ chức thực hiện kể từ ngày Hướng dẫn được ban hành. Các cấp ủy, địa phương, đơn vị có thể mời các chuyên gia, nhà khoa học, báo cáo viên cấp trên báo cáo về nội dung bài viết trong hội nghị báo cáo viên, thông tin lý luận, thời sự của địa phương.

- Việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng cần được coi là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng hàng năm, đặc biệt là hai mốc quan trọng kỷ niệm 95 năm, 100 năm ngày thành lập Đảng, các dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh mừng 2/9, Ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức giới thiệu nội dung bài viết của Tổng Bí thư cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh (*lồng ghép trong Hội nghị Tỉnh ủy gần nhất*).

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan truyền thông xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Tóm tắt, đưa nội dung bài viết của Tổng Bí thư thành các nội dung trọng tâm, đăng trên các số Bản tin Thông báo nội bộ, phần mềm Sổ tay Đảng viên điện tử của tỉnh để thông tin đến cán bộ, đảng viên; lồng ghép báo cáo những nội dung cơ bản bài viết của Tổng Bí thư tại hội nghị báo cáo viên của tỉnh.

- Theo dõi, hướng dẫn việc tích hợp, đưa nội dung bài viết vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị cấp huyện.

- Tích cực tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 35 tỉnh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về nội dung bài viết.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Hướng dẫn này; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan

- Căn cứ Hướng dẫn này và hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành cấp trên, cập nhật nội dung bài viết của Tổng Bí thư và bài diễn văn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị trong hệ thống các cơ sở giáo dục - đào tạo quốc dân, các trường đào tạo nghề, trong bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên... phù hợp với từng đối tượng trên địa bàn tỉnh.

- Khuyến khích hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật, sản xuất phim tài liệu, phim ngắn; sáng tác, biểu diễn, triển lãm văn hóa, nghệ thuật về Đảng bộ tỉnh, về Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng với các hình thức phù hợp.

3. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

Chỉ đạo tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, các cuộc thi... phù hợp để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong thế hệ trẻ về nội dung bài viết của Tổng Bí thư và truyền thống lịch sử cách mạng của Đảng, nhằm không ngừng bồi đắp niềm tin, lý tưởng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; chú trọng tuyên truyền trên công/trang thông tin điện tử, các ứng dụng nền tảng mạng xã hội.

4. Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, viết, đăng tải phóng sự, các bài xã luận, chuyên luận tuyên truyền sâu rộng về nội dung bài viết; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội. Tiếp tục làm sáng rõ lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng, nhấn mạnh các thành tựu 94 năm qua của Nhân dân ta, đặc biệt là trong gần 40 năm đổi mới toàn diện đất nước.

- Tổ chức thực hiện các chương trình, diễn đàn về nội dung, giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn bài viết của Tổng Bí thư; tổ chức phát sóng các phim tài liệu về Đảng bộ tỉnh, lịch sử Đảng, thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhất là những thành tựu nổi bật qua gần 40 năm đổi mới toàn diện đất nước.

- Theo dõi, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái.

5. Trường Chính trị tỉnh

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động nghiên cứu những vấn đề cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư; những nội dung liên quan về lịch sử Đảng, lý luận đường lối cách mạng Việt Nam, nhất là lý luận đường lối đổi mới toàn diện đất nước, phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua nội dung bài viết. Cập nhật nội dung bài viết của Tổng Bí thư vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Nhà trường theo hướng dẫn, chỉ đạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

6. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư trong các tổ chức đảng trực thuộc gắn với bài diễn văn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và các nghị quyết, kết luận khác của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đối với cấp ủy cơ sở.

- Chỉ đạo việc lồng ghép, cập nhật nội dung các bài viết của Tổng Bí thư gắn với bài diễn văn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để giảng dạy trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với Trung tâm chính trị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối với các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy một cách phù hợp.

- Căn cứ Hướng dẫn này và nội dung các bài viết gửi kèm, tích cực tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân với hình thức phù hợp, sáng tạo, hiệu quả.

7. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan

Ban hành văn bản triển khai thực hiện Hướng dẫn này **trước ngày 30/3/2024**; báo cáo kết quả triển khai thực hiện tích hợp trong báo cáo công tác lý luận chính trị hằng năm, gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c),
- Cơ quan Thường trực BTGTW khu vực miền Trung - Tây Nguyên (b/c),
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đồng UVBTV Tỉnh ủy,
- Các BCS đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các cơ quan chuyên trách TM, GV Tỉnh ủy,
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Trường Chính trị tỉnh,
- Báo Quảng Ngãi,
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh,
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,
- Công Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh,
- VPTU: CVP, PCVP, P.Tổng hợp,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Đặng Ngọc Huy